

ABg

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐỒNG NAI**

Số: 12/2019/UBND-THNC

V/v: triển khai thực hiện Kết luận  
giao ban quý III/2019 với thường trực  
và chánh văn phòng các cấp ủy  
trực thuộc tỉnh.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 22 tháng 10 năm 2019

Kính gửi:

- Giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhận được văn bản số 866-KL/TU ngày 07/10/2019 của Tỉnh ủy về kết luận chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban quý III/2019 với thường trực và chánh văn phòng các cấp ủy trực thuộc tỉnh (File điện tử Kết luận kèm theo).

Bí thư Ban Cán sự đảng- Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

**1. Yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố:**

- Tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ ở đơn vị, địa phương mình trong 9 tháng qua; xác định các chỉ tiêu đạt còn thấp, những công việc còn tồn đọng, trên cơ sở đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm và giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, công chức để tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

- Khẩn trương thống kê, tổng hợp các thiệt hại do mưa bão và do dịch tả heo Châu Phi gây ra trên địa bàn mình quản lý thời gian qua; hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ, kịp thời hỗ trợ thiệt hại cho người dân. Đồng thời chỉ đạo quản lý chặt chẽ việc tái đàn ở các cơ sở chăn nuôi, chỉ cho phép tái đàn khi đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 11563/TB-UBND ngày 09/10/2019.

- Tổ chức rà soát tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi, giúp chủ đầu tư triển khai dự án đảm bảo tiến độ đề ra. Kiểm tra, đánh giá kỹ, làm rõ nguyên nhân giải ngân chậm ở từng dự án, từng đơn vị, trên cơ sở đó chủ động làm việc với các chủ đầu tư để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới đối với các địa phương đã hoàn thành và tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu phù hợp với tình hình thực tiễn các địa phương



- Tổ chức rà soát, thống kê kết quả thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn để có cơ sở xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện trong các năm tới, đảm bảo người dân có đủ nước sạch để sử dụng.

- Tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách. Phân tích, làm rõ nguyên nhân đối với các khoản thu chưa đạt, trên cơ sở đó tăng cường thực hiện các giải pháp, đảm bảo thu đúng, thu đủ, không để nợ đọng thuế, thất thu thuế, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch được giao. Đồng thời, thường xuyên rà soát hoạt động chi ngân sách, đảm bảo cân đối các khoản thu, chi đúng quy định trên tinh thần tiết kiệm, tránh để tình trạng mất cân đối với hoạt động thu.

- Triển khai các biện pháp tăng cường công tác quản lý thị trường. Thực hiện tốt chương trình bán hàng bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, nhất là khu vực nông thôn, khu công nghiệp. Quản lý chặt chẽ hoạt động các dịch vụ vận tải, các điểm kinh doanh dịch vụ bảo đảm theo đúng quy định của nhà nước.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đi đôi với việc nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là các bệnh thường xảy ra trong mùa mưa (sốt xuất huyết, tay chân miệng) và các bệnh nguy hiểm (Ebola, Zika, MERS-CoV...).

- Tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình để chủ động thực hiện tốt các biện pháp ứng phó, giải quyết, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh về an ninh trật tự; nhất là những vấn đề liên quan đến hoạt động chống phá của các đối tượng thù địch, các vụ tranh chấp, khiếu kiện đông người, tôn giáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn, nhất là trong thời điểm Lễ Noel, Tết dương lịch 2020. Tiếp tục tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát giao thông ở các tuyến giao thông trọng điểm nhằm phấn đấu kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông xuống đến mức thấp nhất.

**2. Sở Công thương:** Chủ động phối hợp với Chi cục quản lý thị trường và các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường các biện pháp quản lý thị trường. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình bán hàng bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, nhất là khu vực nông thôn, khu công nghiệp. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh kế hoạch chuẩn bị công tác Tết nguyên đán Canh Tý 2020.

**3. Công an tỉnh:** Nghiên cứu hỗ trợ, hướng dẫn huyện Trảng Bom thực hiện lộ trình đưa công an chính quy về xã. Xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BCA ngày 11/1/2019 của Bộ Công an quy định

việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã, nhất là nguồn nhân lực bố trí trưởng, phó công an xã trong thời gian tới. Tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, điều hòa giao thông và xử lý vi phạm giao thông tại khu vực Km 1842 Quốc lộ 1A (ngã ba đường vào nhà máy xử lý chất thải Tài tiến thuộc ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa) và Km 1843 + 100 Quốc lộ 1A (ngã ba đường vào cổng sau Công ty Pousung Khu Công nghiệp Bàu Xéo). Xử lý nghiêm các vụ việc phạm pháp hình sự, đặc biệt là tình trạng giang hồ cướp đất của dân trong thời gian vừa qua.

**4. Sở Xây dựng:** Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xử lý kiến nghị của Huyện ủy Cẩm Mỹ về phê duyệt Đề án Quy hoạch đô thị Long Giao - Huyện Cẩm Mỹ.

**5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:** Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động làm việc với UBND huyện Định Quán và tham mưu UBND tỉnh xử lý kiến nghị của Huyện ủy Định Quán về việc bố trí vốn để bồi thường hỗ trợ cho người dân thuộc dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 20, đoạn đi qua địa bàn huyện Định Quán và hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lớn và thủy điện Đồng Nai 5 xã lũ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 11563/TB-UBND ngày 09/10/2019.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở người, nhất là dịch sốt xuất huyết, sở trên cơ sở tăng cường tuyên truyền người dân thực hiện tốt các biện pháp dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, phun xịt diệt muỗi, loang quăng, đảm bảo vệ sinh môi trường để hạn chế dịch bệnh phát sinh trong mùa mưa. Thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

\* Yêu cầu lãnh đạo, thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh qua Sở Kế hoạch - Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 10/12/2019.

- **Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:** Tổng hợp, tham mưu xây dựng báo cáo trình UBND tỉnh trước ngày 15/12/2019 để báo cáo Tỉnh ủy theo quy định.

- Giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Tổng hợp Nội chính) theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung trên và kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Phòng THNC, KTN, KTNS, KGVX;
- Lưu: VT, THNC.

BangVV



**CHỦ TỊCH**

**Cao Tiên Dũng**

**TỈNH ỦY ĐỒNG NAI**

\*

Số 866-KL/TU

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

Đồng Nai, ngày 07-tháng-10 năm 2019

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 1016/BCS.....

ĐẾN Ngày: 09/10/19.....

Chuyển:.....

**KẾT LUẬN**  
**CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY**  
**tại hội nghị giao ban quý III/2019 với thường trực**  
**và chánh văn phòng các cấp ủy trực thuộc tỉnh**

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ngày 01/10/2019 Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban quý III/2019 với thường trực và chánh văn phòng các cấp ủy trực thuộc tỉnh. Đồng chí Hồ Thanh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thường trực, chánh văn phòng các cấp ủy trực thuộc tỉnh; lãnh đạo các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy.

Sau khi nghe các đồng chí thường trực các cấp ủy báo cáo một số vấn đề nổi lên trong quý III/2019 và nêu những nhiệm vụ chủ yếu trong quý IV/2019 ở đảng bộ mình; ý kiến phát biểu các đồng chí tham dự hội nghị; đồng chí Hồ Thanh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận như sau:

**I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG QUÝ III/2019**

Trong Quý III/2019, các cấp ủy đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện các chỉ đạo tại Kết luận số 846-KL/TU ngày 14/8/2019 của Thường trực Tỉnh ủy, trong đó nổi bật những việc như sau:

Đã tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Tích cực chỉ đạo sản xuất nông nghiệp (vụ hè thu và vụ mùa), đảm bảo cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Tập trung cao độ công tác phòng chống dịch tả heo Châu Phi và hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi có heo bị tiêu hủy. Tổ chức khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng các vùng nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP ở các huyện (Định Quán, Trảng Bom, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu) và quy hoạch chi tiết khu nuôi thủy sản tập trung huyện Nhơn Trạch giai đoạn 2017-2020, định hướng năm 2030. Chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó diễn biến phức tạp thời tiết. Tích cực chỉ đạo việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới gắn với kế hoạch và danh mục dự án

đầu tư xây dựng, phát triển nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. Tăng cường kiểm tra, xử lý mạnh tình trạng khai thác đất, cát trái phép trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ quy hoạch sử dụng đất và công bố công khai các quy hoạch theo quy định. Công tác thu ngân sách đạt kết quả khá. Các địa phương tích cực triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở người, nhất là dịch sốt xuất huyết, sởi. Tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp (ban hành quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, xây dựng đề cương báo cáo chính trị). Quan tâm thực hiện công tác phát triển đảng viên mới, công tác dân vận.

*\*Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế là:* Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công chậm. Tình trạng xây dựng trái phép vẫn còn xảy ra. Vấn đề phân lô bán nền, chuyển nhượng đất trái phép, hoạt động kinh doanh mua bán bất động sản diễn biến phức tạp. Hoạt động chăn nuôi vẫn còn nhiều khó khăn bởi tình hình dịch tả heo Châu Phi vẫn tiếp tục xảy ra. Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay phát triển mạnh với số mắc bệnh tăng hơn 2 lần so cùng kỳ. Kết quả phát triển đảng viên mới đến nay ở một số đảng bộ còn đạt thấp. Một số đơn vị triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát còn chậm. Tệ nạn xã hội, ma túy phát triển ở các quán kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; xảy ra các vụ tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự; số vụ phạm pháp hình sự vẫn còn ở mức cao...

## **II- MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO TRONG QUÝ IV/2019**

### **1- Các cấp ủy trực thuộc tỉnh**

- Tiếp tục rà soát kết quả thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh ủy, các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết của Đảng bộ mình trong 9 tháng qua; xác định những chỉ tiêu đến nay còn đạt thấp, nhất là những chỉ tiêu khó đạt vào cuối năm, để có biện pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ năm 2019. Đồng thời, phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

- Chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đảm bảo theo lộ trình đề ra. Tổ chức kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn, trên cơ sở đó tiến hành giải ngân vốn phù hợp với tiến độ thực hiện.

- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân (2019-2020). Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Đẩy nhanh giải ngân hỗ trợ các hộ bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi. Quản lý chặt chẽ việc tái đàn ở các cơ sở chăn nuôi, chỉ cho phép tái đàn khi đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học.
- Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới đối với các địa phương đã hoàn thành và tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu phù hợp với từng địa phương.
- Rà soát, kiểm tra, thống kê kết quả thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn để có cơ sở xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện trong các năm tới, đảm bảo người dân có nước sạch sử dụng.
- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện đồng bộ giải pháp thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ không để nợ đọng thuế. Thực hiện chi ngân sách, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
- Tăng cường công tác quản lý thị trường, trong đó tập trung kiểm tra và xử lý các vi phạm kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là vào thời điểm cuối năm, dịp tết nguyên đán. Thực hiện tốt chương trình bán hàng bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, nhất là khu vực nông thôn, khu công nghiệp. Quản lý chặt chẽ hoạt động các dịch vụ vận tải, các điểm kinh doanh dịch vụ bảo đảm theo đúng quy định của nhà nước. Chỉ đạo có kế hoạch chuẩn bị công tác Tết Nguyên đán Canh Tý.
- Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đi đôi với việc nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là các bệnh thường xảy ra trong mùa mưa (sốt xuất huyết, tay chân miệng) và các bệnh nguy hiểm (Ebola, Zika, MERS-CoV...).
- Quan tâm chỉ đạo phát triển đảng viên mới đạt chất lượng, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; chú trọng xem xét kết nạp quần chúng vào Đảng là công nhân, người có đạo. Đồng thời tăng cường công tác quản lý đảng viên ở các tổ chức đảng, tránh để xảy ra vi phạm. Thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019 gắn với việc công khai lấy

ý kiến nhân dân về kết quả phân loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm. Tiếp tục bổ sung, kiện toàn cấp ủy huyện, cấp ủy và chức danh chủ chốt của cơ sở phục vụ công tác đại hội đảng bộ các cấp.

- Theo dõi, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở chuẩn bị công tác Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ mình nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện tốt Kế hoạch số 290-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trọng tâm là xây dựng văn kiện đại hội, chuẩn bị nhân sự đại hội và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đại hội.

- Tiếp tục triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

- Tập trung lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; củng cố, phát huy vai trò lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt. Chú trọng hơn nữa trong công tác tập hợp hội viên, đoàn viên nhằm đạt mục tiêu nghị quyết đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo quy định.

- Tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình để chủ động thực hiện tốt các biện pháp ứng phó, giải quyết, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh về an ninh trật tự; nhất là những vấn đề liên quan đến hoạt động chống phá của các đối tượng thù địch, các vụ tranh chấp, khiếu kiện đông người, tôn giáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn, nhất là trong thời điểm Lễ Noel, Tết dương lịch 2020. Tiếp tục tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát giao thông ở các tuyến giao thông trọng điểm nhằm phấn đấu kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông xuống đến mức thấp nhất.

- Đảng ủy Công an tỉnh nghiên cứu hỗ trợ, hướng dẫn huyện Trảng Bom thực hiện lộ trình đưa công an chính quy về xã. Xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BCA ngày 11/1/2019 của Bộ Công an quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân

đảm nhiệm các chức danh Công an xã, nhất là nguồn nhân lực bổ trí trưởng, phó công an xã trong thời gian tới. Tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, điều hòa giao thông và xử lý vi phạm giao thông tại khu vực Km 1842 Quốc lộ 1A (ngã ba đường vào nhà máy xử lý chất thải Tài tiến thuộc ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa) và Km 1843 + 100 Quốc lộ 1A (ngã ba đường vào cổng sau Công ty Pousung Khu Công nghiệp Bàu Xéo).

**2- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh:** chỉ đạo các ngành liên quan làm việc với địa phương để giải quyết những kiến nghị:

+ Huyện ủy Cẩm Mỹ về phê duyệt Đề án Quy hoạch đô thị Long Giao - Huyện Cẩm Mỹ.

+ Huyện ủy Định Quán về bố trí vốn để bồi thường hỗ trợ cho người dân thuộc dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 20, đoạn đi qua địa bàn huyện Định Quán và hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lớn và thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ.

**3- Ban Tổ chức Tỉnh ủy:**

- Nghiên cứu, tham mưu về chỉ tiêu phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ tới cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

- Làm việc với địa phương để giải quyết những kiến nghị:

+ Huyện ủy Xuân Lộc về việc giới thiệu các đồng chí Bí thư đảng ủy xã, không cơ cấu huyện ủy viên chưa đạt trình độ lý luận chính trị theo quy định.

+ Huyện ủy Long Thành về phối hợp sớm kiện toàn đội ngũ cán bộ Ban Tổ chức huyện ủy, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là chuẩn bị nhân sự tổ chức Đại hội trong nhiệm kỳ tới.

+ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tăng cường hỗ trợ Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc thẩm tra, xác minh lý lịch chính trị của cán bộ đảng viên trong diện quy hoạch cấp ủy cơ sở, các bộ lãnh đạo cấp phòng, quy hoạch cấp phòng trong điều kiện Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tiếp nhận, chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên hệ thống ngành thuế và kho bạc.

+ Thành ủy Long Khánh về hướng dẫn việc đánh giá, phân loại đối với đảng viên đang công tác tại xã, phường được giới thiệu về sinh hoạt đảng tại các ấp, khu phố; về bố trí một số chức danh kiêm nhiệm ở xã, ấp (khu phố) còn chưa phù hợp.



**4- Ban Nội chính Tỉnh ủy:** Định kỳ hàng quý tại hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các cấp ủy trực thuộc, Ban Nội chính Tỉnh ủy có tổng hợp thông báo cho các cấp ủy biết danh mục các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đã chuyển về các địa phương, trên cơ sở đó các địa phương rà soát, xem xét xử lý theo thẩm quyền, nhằm nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban quý III/2019 với thường trực và chánh văn phòng các cấp ủy trực thuộc tỉnh. Đề nghị các cấp ủy, các ban đảng Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện và báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Các đ/c TVTU,
- Các cấp ủy trực thuộc tỉnh,
- Các ban đảng Tỉnh ủy,
- BCS đảng UBND tỉnh,
- VP.UBND tỉnh,
- CP.VPTU- H,TH,KT-XH,
- Lưu VPTU.

H-M3/KL866/46

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**



**Hồ Thanh Sơn**